

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน
 การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๒ การเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ภายใต้
“พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙”

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีนำเสนอเรื่อง การเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ภายใต้ “พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะกำหนดให้มหาวิทยาลัยของรัฐที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอได้ ๑ โครงการซึ่งภายในโครงการนั้นจะมีโครงการย่อยโดยแยกเป็นหลายตำบล ดังนั้นขอให้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งข้อมูลไปยังกองนโยบายและแผนภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลแล้วจัดทำโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรนำข้อมูลการทำ MOU ที่มหาวิทยาลัยเคยทำไว้กับตำบลต่างๆมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

มติที่ประชุม

- มอบผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลโครงการที่หน่วยงานเสนอเพื่อจัดทำเป็นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ภายใต้ “พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- มอบผู้อำนวยการกองกลางรวบรวมข้อมูลการทำ MOU ที่มหาวิทยาลัยเคยทำร่วมกับตำบลต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมอบกองนโยบายและแผนประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ภายใต้ “พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่จะเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่